

รายงาน
การประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๓
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N ๔๐๖
และ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทย ๔๐๖ (สผ.) ชั้น ๔
อาคารรัฐสภา

การประชุม AIPA Caucus เป็นกลไกภายใต้สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA) ซึ่งกำหนดบทบาทในการติดตามการดำเนินงานตามข้อมติของ AIPA การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำมาตรการทางกฎหมายของประเทศสมาชิกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการยกระดับความร่วมมือระหว่าง AIPA กับอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำผลการประชุมและข้อเสนอต่าง ๆ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน โดยในปี ๒๕๖๕ รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N ๔๐๖ และ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทย ๔๐๖ ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียน ภายหลังจากระบอบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” โดยมีประเทศสมาชิก AIPA เข้าร่วม ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย และประเทศที่เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์ และเมียนมา รวมทั้ง เลขานุการ AIPA และผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน



บรรยากาศการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๓

ทั้งนี้ คณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๓ ประกอบด้วย

๑. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
๒. นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนรัฐสภาไทย
๓. นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนรัฐสภาไทย

นอกจากนี้ ยังมีที่ปรึกษาคณะผู้แทนฯ ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ และนายปกรณวุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมไปถึงผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ทำหน้าที่ประธานการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๓ ได้แก่ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมการธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมฯ ได้แก่ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย (ภาพบน)

นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนรัฐสภาไทย (ภาพซ้าย) และ
นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนรัฐสภาไทย (ภาพขวา)

ในช่วงพิธีเปิดการประชุม นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีเปิดการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๓ ได้เน้นย้ำว่า AIPA มีบทบาทในการประสานงานและขยายความร่วมมือกับอาเซียนในการหยิบยกปัญหาาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เกิดโอกาสจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจดิจิทัลได้ส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่าง ๆ เช่น การใช้ Big Data ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคล โดยประธานรัฐสภาได้แสดงความคิดเห็นเพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. การให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกวัยเพื่อช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล
๒. การทบทวนปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้ทันสมัยและสอดคล้องไปในแนวเดียวกัน เพื่อรองรับกิจกรรมการค้าและการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเศรษฐกิจและการเงินใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เนื่องจากเศรษฐกิจดิจิทัลมีลักษณะไร้พรมแดนและไม่อยู่ภายใต้กฎหมายใด ๆ จึงยังไม่มียุทธศาสตร์กลางหรือประเทศใดสามารถจัดการและรักษาค่าเงินสกุลดิจิทัล (cryptocurrency) ได้ ซึ่งปัจจุบันมีความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้ว จึงต้องพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระดับโลกต่อไป



นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประธานในพิธีเปิดการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๓

หลังจากนั้น ประธานรัฐสภาได้แต่งตั้งนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา เป็นประธานการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๓ และนางพิกุลแก้วได้กล่าวเปิดประชุม โดยเน้นว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศอาเซียน ดังนั้นการจัดประชุม AIPA Caucus ครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคนิติบัญญัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอาเซียนที่สอดคล้องกับแผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan Roadmap : BSBR) เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยผ่านการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัล ระยะที่ ๒ เรื่องการเร่งขับเคลื่อนแผนการดำเนินการให้มีความคืบหน้า ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ โดยให้สะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง หลังจากนั้น ประธานการประชุมได้แต่งตั้งนายวู ไฮ ฮา (Hon. Mr. Ha Hai Vu) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาเวียดนาม ในฐานะประเทศเจ้าภาพ AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๔ เป็นรองประธานในการประชุม และนางเหียง ทิง วาน (Mrs. Nguyen Tuong Van) เลขาธิการ AIPA เป็นเลขานุการการประชุม



นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา
ประธานการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๓

หลังจากนั้น ในการประชุมช่วงที่ ๑ ซึ่งเป็นการหารือถึงแนวทางการจัดทำกฎหมายร่วมกัน ในหัวข้อ “ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนภายหลังการระบาดของไวรัส COVID-19” โดยนายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ผู้แทนรัฐสภาไทย ได้กล่าวถึงความสำคัญของ E-commerce ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการค้า การอำนวยความสะดวกต่อผู้บริโภค และการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ โดยประเทศไทยได้ออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลรวมทั้งในระดับภูมิภาคตามแนวทางของแผนบันดาร์เสรีเบกาวัน ช่วงที่ ๒ ดังนี้

๑) การเร่งดำเนินการภารกิจเดิมเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการใช้ดิจิทัล โดยผนวกกิจกรรมดิจิทัลรวมในนโยบายแห่งชาติและส่งเสริมระบบ e-Commerce ให้มีความปลอดภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ออนไลน์เพื่อรับคำแนะนำจากผู้ใช้และพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ใช้บัญชีที่แอบอ้างว่าเป็นผู้อื่น

๒) การชำระเงินด้วยระบบดิจิทัลในประเทศอาเซียน ประเทศไทยสนับสนุนการชำระเงินโดยใช้คิวอาร์โค้ดหรือพร้อมเพย์ และมีความร่วมมือกับสิงคโปร์เพื่อเชื่อมระบบพร้อมเพย์กับระบบ Pay Now เพื่อโอนเงินระหว่างกัน รวมทั้งริเริ่มความร่วมมือในการชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดกับกัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและการค้า

๓) การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวเพื่อให้บริการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ เพื่อให้บริการคำแนะนำ และการออกแบบข้อมูล

๔) การศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน (ASEAN Digital Economy Framework Agreement – DEFA) โดยประเทศไทยสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวเพื่อเร่งการเจรจาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและการพัฒนาในอนาคตของอาเซียน



นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนรัฐสภาไทย รายงานสถานการณ์ภายในประเทศในหัวข้อ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนภายหลังการระบาดของไวรัส COVID-19

ในการประชุมครั้งที่ ๒ เป็นการนำเสนอรายงานสถานการณ์ภายในประเทศในการปฏิบัติตามข้อมติจากการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๒ โดยนางสาววิไลลักษณ์ อรินทะมพงษ์ ผู้แทนรัฐสภาไทย ได้สรุปสาระสำคัญการปฏิบัติตามมติของประเทศไทย ดังนี้

๑. ด้านการเมือง ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ประกาศใช้นโยบายการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลในอาเซียน โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลทั่วประเทศ และจัดทำโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงหมู่บ้านทุกประเทศ

๒. ด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย และจัดทำเว็บไซต์สำหรับการบริการข้อมูลเรื่องการค้าและการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอาเซียน รวมทั้งการพิจารณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังยุคโควิด-19

๓. ด้านสังคม ประเทศไทยมีการส่งเสริมการดำเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓) เพื่อบรรลุการลดคาร์บอนอย่างยั่งยืนภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ และมีการทบทวนแก้ไขกฎหมายยาเสพติดให้ทันสมัยและรวบรวมกฎหมายดังกล่าวให้อยู่ในประมวลกฎหมายยาเสพติด

๔. ด้านสตรี ประเทศไทยอยู่ในกระบวนการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เกี่ยวกับระยะเวลาการทำงานและการลาคลอดบุตร



นางสาววิไลลักษณ์ อรินทะมพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนรัฐสภาไทย รายงานสถานการณ์ภายในประเทศในหัวข้อ การปฏิบัติตามข้อมติจากการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๒

ในการประชุมครั้งที่ ๓ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ร่วมกัน ซึ่งประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้ลงนามรับรองรายงานการประชุม โดยนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา ในฐานะประธานการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๓ ได้ลงนามรับรองรายงานการประชุมเป็นลำดับสุดท้าย

ทั้งนี้ ในช่วงพิธีปิดการประชุม นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา ในฐานะประธานการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๓ ได้กล่าวเชิญ นายวุ ไฮ ฮา (Hon. Mr. Ha Hai Vu) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาเวียดนาม กล่าวตอบรับการเป็นเจ้าภาพการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๔ โดยนายวุ ไฮ ฮา ได้แสดงความขอบคุณและชื่นชมรัฐสภาไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๓ ที่จัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผลสำเร็จของการประชุมนี้ นอกจากจะเป็นการหารือของตัวแทนประชาชนอาเซียนเพื่อให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้ว ยังเป็นการยกระดับความพยายามร่วมกันเพื่อผลักดัน ให้เกิดการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจในอาเซียนภายหลังการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งเวียดนามในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๔ จะยังคงให้ความสำคัญต่อประเด็นข้างต้น โดยเชื่อมั่นและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัฐสภาประเทศสมาชิก AIPA และสำนักงานเลขาธิการ AIPA เพื่อให้การประชุมครั้งต่อไปเกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนในภาพรวม



นายวุ ไฮ ฮา (Hon. Mr. Ha Hai Vu) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาเวียดนาม
กล่าวตอบรับการเป็นเจ้าภาพการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๔

ในช่วงท้ายพิธีปิดการประชุม นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา ในฐานะประธานการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๓ แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการประชุมฯ จะนำไปเสนอในที่ประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๓ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ราชอาณาจักรกัมพูชาต่อไป โดยขอขอบคุณประเทศสมาชิกที่ร่วมมือกันทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและกล่าวปิดการประชุม



นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานการประชุม
ลงนามรับรองรายงานการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๑๓